



บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/06144

268/6 ซอยมหาดไทย ถ.ลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-5422177, 02-5422179, 086-4800680 แฟกซ์ : 02-5422451

www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com



JAPAN REROUTE PINK MOSS 6D 3N

อันอันแทรเวลขอแนะนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
สู่ เมืองโตเกียว ชิสีโอกะ นาโงย่า เกียวโต โอซาก้า



- โตเกียว** นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ผ่านชม โตเกียวสกายทรี, ชม สะพานนิจูบาชิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล, อิสระช้อปปิ้งใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ
- ชิสีโอกะ** ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น, ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมความสวยงามเกินบรรยายของ ทุ่งดอกฟิงค์มอส, อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรินด์ตั้ง ณ โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เลท
- ฮาโกเน่** หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไขดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน
- นาโงย่า** อิสระช้อปปิ้ง ห้างออิฮอน
- เกียวโต** ฟูชิมิอินาริ ชมศาลโทริอิ ชุ่มประตูดังที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร, วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีตำนานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง และที่วัดนี้เคยเป็นที่พำนักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิตซึ (Shogun Ashikaga Yoshimitsu)
- โอซาก้า** อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ

"ชมดอกฟิงค์มอส, อิมอรอยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู"

กำหนดการเดินทาง

16 - 21 พฤษภาคม 2560

วันแรก

กรุงเทพฯ - นาริตะ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

23.45 น.

เหิรฟ้าสู่นาริตะ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 600
มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม)

วันที่สอง

นาริตะ - โตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล (ชมภายนอก) - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ข้อปิ้งชินจูกุ - มาคุฮาริ

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิมพีเรียล (ชมภายนอก) เป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นตลอดจน
ราชวงศ์อิมพีเรียล พระราชวังปัจจุบันนั้นตั้งอยู่บนที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะมาก่อน ซึ่งในสมัยนั้น
ครองโดยโชกุนโตกุกาวะ ผู้ที่ปกครองญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ.1603-1867 จนภายหลังนั้นระบบโชกุนได้ถูกล้มล้าง
อำนาจจนล่มสลายลงเพื่อเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ ราชวงศ์อิมพีเรียลจึงได้ย้ายจากเกียวโตมาประทับที่
โตเกียวแทนในปี ค.ศ.1868 โดยได้สร้างพระราชวังใหม่ขึ้นบนพื้นที่นี้และแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1888 สำหรับจุด
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนั้นจะเป็นบริเวณโซนด้านหน้าพระราชวังที่เรียกว่า **นิจูบาชิ (Nijubashi)** ซึ่ง
แปลว่า Double Bridge หรือ สะพานคู่ ซึ่งบริเวณนี้จะมีสะพานเหล็กที่อยู่ด้านหลังเพื่อเชื่อมเข้าเขต
พระราชวัง และสะพานหินที่อยู่ด้านหน้าเพื่อเชื่อมต่อสู่สะพานเหล็ก ซึ่งสะพานด้านหน้านี้มักนิยมเรียกกันว่า
เมกะเนบาชิ (Meganebashi) หรือแปลความหมายได้ว่าสะพานแว่นตา ซึ่งมาจากภาพสะท้อนน้ำของโค้ง
หินสองอัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เข้ามัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรหนัก 670 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่
บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้นอิสระให้ท่านข้อปิ้ง
บนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ
และผ่านชม **โตเกียวสกายทรี (ภายนอก)** หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจาก
เบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมใช้โตเกียวทาวเวอร์ที่สูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันมีความสูงไม่พอที่จะส่ง
สัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุม เพราะที่ญี่ปุ่นมีตึกสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้การส่งสัญญาณ
ไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงสร้างโตเกียวสกายทรีมารองรับแทน นอกจากประโยชน์ในการใช้ส่งสัญญาณแล้ว
โตเกียวสกายทรียังกลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโตเกียวด้วย ซึ่งที่หอคอยแห่งนี้มีจุด
ชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร และมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวโครงสร้างของหอคอยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยผังการก่อสร้างในชั้นล่างสุดจะเป็นรูปทรง
สามเหลี่ยม จากนั้นได้มีการปรับผังให้เป็นรูปทรงมนขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลี่ยมเป็น
ทรงกลมที่ระดับความสูง 320 เมตร นับได้ว่าเป็นรูปทรงอาคารที่แปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใครแห่ง
หนึ่งของโลก และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การ
ออกแบบของโตเกียวสกายทรีได้ใช้ระบบต้านทานแผ่นดินไหวแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยหอคอยสร้างขึ้นด้วย
โครงกระดูกเหล็กที่มีกรอบเหล็กขึงตัวอาคารไว้ และในแต่ละชั้นจะมีเสากลางที่แกน ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้
โครงสร้างในแต่ละชั้นมีความเป็นอิสระในการต้านแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ที่

จัดตั้งขึ้นในโตเกียวสกายทรี เช่น ระบบการควบคุมการสิ้นสະเทือน เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ **ย่านชินจูกุ** อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่า **อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ **โรงแรม APA MAKUHARI** หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม **มาคูฮาริ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ซัปโปโกเท็มบะ เอาร์ทเลท - ภูเขาไฟฟูจิ - ยามานากะโกะ**

เช้า **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ **หุบเขาโอวาคุดานิ** ที่ยังคงคุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ให้ท่านได้ลิ้มลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟอง จะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

เที่ยง **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

บ่าย นำท่านสู่ **โกเท็มบะ พรีเมียม เอาร์ทเลท** ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากนั้นเดินทางสู่ **ภูเขาไฟฟูจิ** บริเวณชั้น 5 (**ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากที่ราบสูบนยอดปากปล่องเขาด้วยความสูง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ **โรงแรม NEW STAR** หรือ ระดับเทียบเท่า

ค่ำ **รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** อิ่มอร่อยกับมือพิเศษที่มีชาปุยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่น ๆ อีกหลายชนิด *****

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่ **ยามานากะโกะ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - ทะเลสาบฮามานะ - นาโงย่า - ซัปโปอ็อน**

เช้า **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

นำท่านสู่ **ทุ่งดอกชิบะซากุระ** หรือที่รู้จักกันในชื่อ **ดอกพิงค์มอส** ชมความสวยงามเกินบรรยายของดอกไม้พันธุ์เล็กที่มีขนาดประมาณ 1.5 ซม. มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และ ขาว ซึ่งดอกชิบะซากุระ เป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกาเหนือ เรียกว่า Tweet มีลักษณะคล้ายกับดอกซากุระ แต่บานและออกดอกบนพื้นดิน จึงเป็นที่มาของชื่อ Shiba (พื้นดิน) + Zakura (ซากุระ) ส่วนชื่อที่ต้องเขียนเป็นตัว Z เพราะเป็นการเปลี่ยนเสียงตามภาษาญี่ปุ่น ดอกชิบะซากุระจะชอบอยู่บนดินที่ระบายน้ำได้ดีและมีแดดส่องอย่างทั่วถึง และนิยมปลูกบนกำแพงหินหรือที่ลาดชันเป็นลักษณะคล้าย slope ซึ่งเป็นเสน่ห์ของสวนที่ปลูกดอกไม้ชนิดนี้

เที่ยง **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

บ่าย นำท่านสู่ **ทะเลสาบฮามานะ** ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นของฝาก

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า อิสระ ช้อปปิ้ง ห้างออิฮอน ชื่อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน เท่านั้นเอง

ค่า

อิสระอาหารค่า ตามอัยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า

นาโงย่า - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาว อาทิตยอุทัย นำท่านสู่ **วัดคินคะคุจิ** หรือปราสาททอง เป็นวัดที่โด่งดังเป็นที่รู้จักที่สุดวัดหนึ่งในญี่ปุ่น กล่าวคือหากมาเที่ยวเกียวโตแล้วไม่ได้มาที่วัดนี้ถือว่ายังไม่มาถึงเกียวโต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ศาลาที่มองเห็นในปัจจุบันเพิ่งได้รับการแกะผนังทาสีไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอร่ามสะท้อนใน สระน้ำอย่างสวยงาม และวัดนี้ยังเกี่ยวข้องกับการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จำลองเรื่องราว เหตุการณ์ของศาลาทองในวัดนี้ให้เป็นปราสาทของท่านโชกุน (โชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ (Ashikaga Yoshimistsu) และบุตรชายของเขาที่เป็นเจ้าของพลับพลาหลังนี้ ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สินสมบัติของวัดโร กุณอนจิ (Rokuonji : อีกชื่อของวัดนี้) ในเวลาต่อมา พลับพลาหลังนี้เคยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวัด พระรูปนี้บวชเข้ามาแล้วเกิดความหลงใหลในความงามของพระวิหารและคิดว่าการที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของความงามต้องเผาทำลายวัดทุกแห่งความงามนั้นไปด้วย จึงได้มีการสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2498 ก่อนทางออกจะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรที่แผ่นไม้ “อิกคิว” โดยส่วนมากจะเขียนขอให้ สติปัญญาหลักแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซัง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่ **ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ** ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะ ขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพ จิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสวรรค์ลงมาแจ้งโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตา กับรูปปั้นของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชม เสือโทริอิ ชุ่มประตูลีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของ ศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหลเขาเรียงรายกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดชุ่มประตูลีแดง เพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากนั้นเดินทางสู่ **โอซาก้า** เพื่อนำท่านสู่ **ย่านชินไซบาชิ** แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล่องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตา กับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารชา ปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกุลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่น นั่นเอง หรือจะเป็นร้านคิสนีย์ซ้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากคิสนีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุริ ซึ่งท่าน สามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อ ของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมียากิ เป็นต้น ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อหาอีกด้วย

ค่า

อิสระอาหารค่า ตามอัยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่หก **สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ**

00.10 น. เhierฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611

04.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง **16 - 21 พฤษภาคม 2560**

อัตราค่าบริการ	ราคารวมตัวเครื่องบิน	ราคาไม่รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ	36,900	23,900
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	7,900	7,900

หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัดคฤเทศ์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
***** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว *****
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ **31 มกราคม 2560** และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 16,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :

1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โครระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โครระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน